

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 8/2018**

**001. T.K/ Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình làm việc tại tỉnh Điện Biên về tình hình di dân: Cần làm tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với thể mạnh du lịch// Pháp luật Việt Nam.- Số 237.- Ngày 25/8/2018 - Tr.3**

Sáng 24/8, sau khi trực tiếp thị sát công tác dân di tự do, tái định cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng Điện Biên cần làm tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với thể mạnh về du lịch với nhiều danh thắng nổi tiếng mà không phải tỉnh nào cũng có được.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn báo cáo, từ năm 2005 đến 6 tháng 6/2018, đã có 3.947 hộ, 23.096 nhân khẩu di cư tự do đi và đến địa bàn tỉnh Điện Biên; 217 hộ, 875 nhân khẩu di cư tự do ra nước ngoài (chủ yếu là sang CHDCND Lào). Một trong những khó khăn, vướng mắc hiện nay là quỹ đất sản xuất hạn chế, thiếu các công trình hạ tầng thiết yếu; một số hộ dân đã tìm cách xâm canh vào các khu rừng đầu nguồn gần biên giới, khu bảo tồn, hầu hết những hộ dân trước khi di cư tự do đều là hộ nghèo, đã bán toàn bộ tài sản, nhà ở, đất sản xuất.

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã điểm lại tình hình di dân tự do của tỉnh từ năm 2005 đến nay và việc bố trí, sắp xếp ổn định nơi ở cho người dân di cư tự do. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, cần đánh giá đầy đủ, toàn diện việc di dân tự do của Điện Biên, góp phần phục vụ cho hội nghị tới đây về công tác này. Vấn đề đặt ra không phải chỉ là ổn định nơi sinh sống của người dân di cư tự do mà quan trọng là tìm ra giải pháp giúp đồng bào có kế sinh nhai, ổn định cuộc sống lâu dài.

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Điện Biên cần làm tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với thể mạnh về du lịch với nhiều danh thắng nổi tiếng mà không phải tỉnh nào cũng có được. Nếu bà con có đất ở ổn định, đất sản xuất đủ rộng thì có thể thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đồng thời, tỉnh có thể nghiên cứu để trồng các loại cây đặc hữu như sa nhân, sả, đinh lăng để đồng bào có thể từng bước vươn lên làm giàu. Tỉnh cần nghiên cứu chọn hướng đi chiến lược, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội vì đây sẽ là động lực kéo bộ phận đồng bào còn nghèo đi lên.

Bên cạnh đó là nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo. Tỉnh cần hoàn thiện chính sách phát triển nông thôn bền vững. Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở để nắm tình hình. Về các kiến nghị của Điện Biên, Phó Thủ tướng Thường trực giao các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở tạo điều kiện cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

**Nhân chuyến công tác tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Danh dự Quỹ bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số của Báo Công an nhân dân đã trao tặng Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên 200 triệu đồng và Hội Khuyến học huyện Mường Nhé 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các em trước thềm năm học mới.**

**002. PHAN HUƠNG/ Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua// Quân khu 2, Số 1004 kỳ 2 tháng 8-2018, Ngày 09/8/2018 - Tr.3**

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã tiên khai tốt mô hình “Hai nhất ba làm theo” với các chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung thực hiện các chuẩn mực về đạo đức người cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao ý thức trách nhiệm; xây dựng phương pháp tác phong công tác khoa học gắn với thực hiện “Nói lời hay, làm việc tốt”.

Hiện nay, 100% cán bộ, hội viên đạt tiêu chí phụ nữ “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt) và giữ vững phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam luôn “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tại các Chi hội còn duy trì có hiệu quả mô hình: “Vườn rau phụ nữ”; “Bữa cơm phụ nữ tự quản”; “Ngày thứ bảy không túi ni lon”; “Mỗi ngày một việc tốt”... Đặc biệt, hoạt động “Bữa cơm phụ nữ”, chương trình “khâu áo chiến sĩ”, giao lưu văn nghệ, tặng quà động viên chiến sĩ là một trong những hoạt động ý nghĩa được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh duy trì thường xuyên. Đây là sự tiếp sức kịp thời, ý nghĩa của chị em thể hiện trách nhiệm, tình cảm và là nguồn động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ gắn bó hơn với đơn vị, tiếp tục hăng say luyện rèn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh duy trì có hiệu quả “Quỹ tiết kiệm”, với hình thức góp vốn quay vòng, hằng tháng mỗi chị em góp từ 1 đến 2 triệu đồng, mỗi tháng được gần 30 triệu đồng. Số tiền trên cho 2 hội viên vay không lãi, ai khó khăn hơn thì ưu tiên nhận trước. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đã giúp chị em hội viên có thêm nguồn vốn tăng gia sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, hội sử dụng vốn vay của Bộ Quốc phòng đúng mục đích, trong sử dụng kinh phí để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong công tác hội và phong trào phụ nữ của Bộ CHQS tỉnh những năm qua, chị em thường xuyên tổ chức các chương trình “Tháng Ba biên giới”; “Yêu thương và chia sẻ”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường” tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên...

Để thực hiện, Hội đã vận động cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đoàn viên, hội viên thuộc Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức, nhà hảo tâm quyên góp quần áo, giày, dép, bút, vở viết, máy tính, máy in, bàn ghế tặng Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Nậm Vè, Pá Mỳ huyện Mường Nhé; thăm, tặng quà 16 cháu bị khuyết tật bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo là con của cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh; nhận giúp đỡ, hỗ trợ 4 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 500.000 đồng/1 cháu, thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021. Hiện nay Hội phụ nữ đang vận động quyên góp hỗ trợ làm nhà tình thương cho 2 phụ nữ nghèo thuộc xã Pá Mỳ và Nậm Vè. Với những kết quả đạt được trong công tác hội, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh được Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị Quân khu, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Kết quả đó là nhờ vào sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cấp

hội đã luôn chung tay, góp sức xây dựng, rèn luyện hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

**003. NGUYỄN VĂN HUÂN/ Đoàn KT-QP 379 và Hội LHPN tỉnh Điện Biên ký kết chương trình phối hợp hoạt động// Quân khu 2.- Số 1005 kỳ 3 tháng 8-2018.- Ngày 16/8/2018 - Tr.8**

Đoàn KT-QP 379 và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022. Tới dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 379; Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên. Tham gia Lễ ký kết còn có đại biểu Hội LHPN 3 huyện (Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà) và 2 xã (Si Pa Phìn, Phìn Hồ).

Tại buổi lễ, Đoàn KT-QP 379 và Hội LHPN Điện Biên xác định những nội dung phối hợp hoạt động: Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội; phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân khu, Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy và chính quyền các cấp phát động; xây dựng Hội LHPN các cấp và Đoàn KT-QP 379 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

**004. DUY THÀNH/ Hiểu tập quán, biết ngôn ngữ để quản lý tốt bộ đội// Quân đội nhân dân.- Số 20619.- Ngày 29/8/2018 - Tr.2**

**Đóng quân và làm nhiệm vụ ở địa bàn biên giới, nên hằng năm chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nhập ngũ vào Trung đoàn 82 (Quân khu 2) chiếm tỷ lệ cao.**

Do có sự khác biệt về phong tục tập quán, ngôn ngữ và trình độ nhận thức... nên công tác quản lý, nắm tình hình tư tưởng bộ đội của đội ngũ cán bộ ở đơn vị gặp không ít khó khăn, nhất là cán bộ cấp phân đội. Để giải quyết khó khăn đó, trung đoàn đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Câu chuyện giữa Thượng úy Nguyễn Xuân Quế, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 với chiến sĩ đơn vị trong giờ giải lao của buổi học tập chính trị diễn ra không sôi nổi. Nguyên nhân, do một số chiến sĩ sử dụng tiếng của đồng bào DTTS để trao đổi với nhau; một số khác thì cho rằng không hiểu nhiều về nội dung bài giảng. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng từ kết quả buổi trao đổi trên khiến Thượng úy Nguyễn Xuân Quế suy nghĩ khá nhiều. Theo Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn 82: Đó cũng là trở ngại chung của đội ngũ cán bộ trong đơn vị, nhất là cán bộ cấp phân đội. Qua thực tiễn, trung đoàn thấy rõ những khó khăn mà cán bộ cấp phân đội gặp phải trong quản lý, nắm tình hình tư tưởng bộ đội con em đồng bào DTTS. Vì vậy, để từng bước khắc phục tình trạng trên, trước mỗi mùa huấn luyện, Đảng ủy, chỉ

huy Trung đoàn 82 đều tổ chức các lớp tập huấn, tập trung giới thiệu những phong tục, tập quán, nét văn hóa của đồng bào DTTS cho đội ngũ cán bộ. Thông qua các lớp tập huấn, chỉ huy trung đoàn thống nhất phương pháp tiếp cận, xử lý các tình huống trong cuộc sống và công tác. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng tiếng đồng bào DTTS do Quân khu 2 tổ chức; đồng thời phân công cán bộ trung đội, tiểu đội là người DTTS ở xen cùng các chiến sĩ. Trung đoàn còn mở lớp nâng cao trình độ văn hóa cho một số chiến sĩ là con em của đồng bào.

Nhờ được tập huấn về phong tục tập quán của đồng bào các DTTS nên Thiếu úy Lê Đình Độ, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 và Thượng úy Phạm Văn Lộc, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, cũng như nhiều cán bộ cấp phân đội của trung đoàn đã tự tin trò chuyện với chiến sĩ bằng tiếng của đồng bào DTTS. Thiếu úy Lê Đình Độ chia sẻ: “Biết được phong tục tập quán và ngôn ngữ của các chiến sĩ giúp tôi hiểu bộ đội hơn, nhờ vậy mà kết quả công tác quản lý, huấn luyện được tốt hơn”.

Ở Trung đội 9, Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung sĩ Chảo A Sính, dân tộc Dao, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8, quê xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhập ngũ được ít tháng, Chảo A Sính nhận được tin vợ ở nhà đưa con đi đâu không biết. Nắm được thông tin, chỉ huy đơn vị kịp thời động viên và giải quyết phép để Chảo A Sính về ổn định việc gia đình. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy vợ và con, nên khi trở lại đơn vị, Chảo A Sính vẫn có nhiều biểu hiện về tư tưởng, không tập trung trong thực hiện nhiệm vụ. Vì thế, Đại úy Chu Huy Tập, Chính trị viên Đại đội 11 và Thượng úy Phạm Văn Lộc, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 11 thường xuyên gặp gỡ, động viên Chảo A Sính. Anh Tập chia sẻ: “Quan sát mấy đêm, thấy Sính không ngủ được và bữa nào cũng không ăn hết suất cơm, chỉ huy đại đội thảo luận và thống nhất phối hợp cùng gia đình để động viên Sính. Chỉ huy đại đội cũng phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ, kèm cặp để Sính sớm vượt qua khó khăn. Nhờ sự kiên trì, tích cực của đội ngũ cán bộ, Chảo A Sính đã yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Chảo A Sính được cử đi đào tạo tiểu đội trưởng và hiện đang là “anh cả” ở Tiểu đội 8”.

Binh nhì Sao Văn Quỳnh ở Tiểu đội 2, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, mới nhập ngũ được hai ngày thì nhận hung tin bố mất. Sau khi bố mất, Quỳnh có biểu hiện sùng khép mình, ít tham gia hoặc không quan tâm đến các hoạt động chung của đơn vị. Qua gặp gỡ, trò chuyện, Thượng úy Nguyễn Xuân Quế, Chính trị viên Đại đội 3 được biết, từ khi bố mất, Quỳnh lúc nào cũng lo nghĩ cho mẹ ở nhà. Biết được bản khoăn của Quỳnh, chỉ huy đại đội đã phối hợp với gia đình để kịp thời động viên. Đặc biệt, được mẹ trực tiếp gọi điện trò chuyện, động viên cùng với sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của cán bộ các cấp, Quỳnh từng bước xác định tốt trách nhiệm, tích cực học tập và tham gia các hoạt động ở đơn vị. Quả thật, bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nên thời gian qua, chiến sĩ là con em đồng bào DTTS ở Trung đoàn 82 luôn yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**005. TƯỜNG VÂN/ Nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ giáo dục truyền thông// Quân khu 2.- Số 1003 kỳ 1 tháng 8/2018.- Ngày 02/8/2018 - Tr.4**

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những chiến công oanh liệt cùng sự hy sinh mất mát của các Anh hùng liệt sĩ sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim thế hệ hôm nay và mai sau. Một trong những thiết chế tạch ghi chiến công và sự hy sinh đó là hệ thống nghĩa trang liệt sĩ.

Trên địa bàn Quân khu, có hai khu vực có nghĩa trang cùng cụm thiết chế văn hóa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mà mỗi người dân sở tại, mỗi du khách đến đó đều không thể bỏ qua, đó là mảnh đất Điện Biên và Hà Giang lịch sử.

Điện Biên Phủ, nơi ghi danh chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Địa danh lịch sử ấy là nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hi sinh.

Trong số 5 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh Điện Biên quản lý với hơn 6.000 phần mộ, có 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia là: A1, Him Lam và Độc Lập là nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; hai nghĩa trang quy mô cấp tỉnh là Nghĩa trang Tông Khao (Nghĩa trang Quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào) và Nghĩa trang Thanh niên xung phong hy sinh trong xây dựng công trình Đại thủy sông Nậm Rốm.

Nghĩa trang liệt sĩ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam, nơi đây có 644 ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ, trong đó có bốn ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên là của các Anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can.

Nghĩa trang Độc Lập nằm đối diện đồi Độc Lập thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, có 152 lô với hơn 2.400 phần mộ, được xây dựng từ năm 1957-1958, được nâng cấp năm 1996.

Nghĩa trang Him Lam nằm ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, được quy tập và xây dựng từ 1957, nâng cấp 1995. Hiện có gần 900 phần mộ liệt sĩ được quy tập.

Nghĩa trang Tông Khao nằm ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; được xây dựng năm 1989, đến nay đã quy tập được hơn 2.000 liệt sĩ. Các liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được Đội quy tụ Mộ Liệt sĩ Quân khu tìm kiếm, quy tập hồi hương những năm gần đây, chưa rõ danh tính, quê quán được an táng tại đây.

Nghĩa trang Thanh niên xung phong ở phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Cùng với những thiết chế lịch sử văn hóa như Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm Đờ-Cát, Sở Chỉ huy Mường Phăng, hệ thống bảo tàng... trở thành địa chỉ du lịch và giáo dục truyền thống có ý nghĩa.

Trên mảnh đất Hà Giang, ngược đường 2A, qua thị trấn Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang 18km là Nghĩa trang Vị Xuyên. Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1991, hiện là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ. Nghĩa trang đang tiếp tục được mở rộng để quy tập các liệt sĩ đã hy sinh, hiện còn nằm rải rác trên các cánh rừng biên giới. Cùng với các thiết chế lịch sử của hành trình “Thăm lại chiến trường xưa” qua Nghĩa trang Vị Xuyên còn có bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ xã Lao Chải, cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, hang Dơi, hang làng Lò, Đài tưởng niệm 468...

Nghĩa trang liệt sĩ là công trình đền ơn đáp nghĩa thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta đối với những người con yêu quý của dân tộc, đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nơi yên nghỉ của những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc mà còn là địa chỉ văn hóa, nơi tổ chức các hoạt động du lịch về nguồn, thắp nến tri ân, giáo dục chính trị, truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Mỗi dịp lễ tết, ngày kỉ niệm chiến thắng, mỗi khi có sự kiện trọng đại, các cấp, các ngành, đơn vị Quân đội đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại các nghĩa trang; tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang, trồng hoa tạo cảnh quan cho nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tưởng nhớ, tri ân Anh hùng liệt sĩ bằng tấm lòng thành kính.

Đến viếng nghĩa trang liệt sĩ giúp mỗi người thêm một lần ghi nhớ công ơn của thế đi trước, xác định trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hôm nay.

**006. T.C.A/ Giờ là lúc người dõn cần bộ đội nhất...!// Lao động.- Số 194.- Ngày 22/8/2018 - Tr.2**

### **Lập đề xuất Dự án xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên**

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án giao UBND tỉnh Điện Biên là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng Cảng hàng không Điện Biên.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không Điện Biên được tập trung nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Việc sớm đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không đáp ứng quy mô quy hoạch là cần thiết, nhằm tháo gỡ nút thắt về giao thông vận tải, nâng cao năng lực vận tải hàng không và tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng lợi thế, đặc biệt là về du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên và miền Tây bắc của Tổ quốc.

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải hàng không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, việc đề xuất nghiên cứu đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên theo hình thức PPP là phù hợp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ủng hộ đề xuất giao UBND tỉnh Điện Biên là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng; tuy nhiên, việc đầu tư theo hình thức PPP rất phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực cảng hàng không, sân bay; vì vậy, cần nghiên cứu hình thức đầu tư, quản lý và khai thác, trong điều kiện các công trình, tài sản hiện có tại Cảng hàng không Điện Biên đang được quản lý, khai thác bởi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp khác.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức lập hoặc phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo các Nhà đầu tư quan tâm, lập đề xuất Dự án đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không

Điện Biên làm cơ sở để xem xét, phân giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện đầu tư, xây dựng theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2018.

Dự kiến giai đoạn 2020 sẽ khai thác các tuyến bay theo hướng: Điện Biên – Nội Bài và Điện Biên – Cát Bi và định hướng đến 2030, dự kiến khai thác thêm 2 tuyến bay là: Điện Biên – Đà Nẵng; Điện Biên – Tân Sơn Nhất. Trong tương lai, theo xu hướng Cảng hàng không Điện Biên có thể trở thành Cảng hàng không quốc tế trực tiếp đón, đưa khách từ Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan...

#### **007. PV/ Chậm, hủy chuyến ở sân bay Điện Biên phần lớn do thời tiết xấu// Nhân dân.- Số 22967.- Ngày 28/8/2018 - Tr.2**

Ngày 27-8, phản hồi công văn của UBND tỉnh Điện Biên về việc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) liên tục hủy chuyến chặng Hà Nội - Điện Biên, gây ảnh hưởng quyền lợi khách hàng, ACV khẳng định: Việc chậm/hủy chuyến trong quá trình khai thác của Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) do nhiều nguyên nhân khác nhau, phần lớn vì thời tiết xấu như sương mù, mưa bão,...

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng bởi thời tiết xấu, sân bay không đủ điều kiện khai thác, Cảng hàng không Điện Biên, VASCO bắt buộc ra quyết định chậm/hủy chuyến đối với các chuyến bay.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên có báo cáo cho rằng, do độc quyền khai thác tuyến Hà Nội - Điện Biên cho nên ACV và doanh nghiệp thường xuyên hủy chuyến (có tuần hủy ba ngày liên tiếp); giá vé chặng bay Hà Nội - Điện Biên cao nhất trong khu vực và trong nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.

#### **008. HOÀNG THU/ Báo Pháp luật Việt Nam đến với Điện Biên: “Chung tay xóa nghèo pháp luật”// Pháp luật Việt Nam.- Số 240.- Ngày 28/8/2018 - Tr.1+4**

Ngày 27/8, hướng tới 73 năm Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới, thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật khu vực biên giới, biển đảo” và trao quà từ thiện, Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã có chuyến làm việc và trao quà tại một số địa bàn, đơn vị khó khăn của tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác của Báo có Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyện, Phó Tổng Biên tập – Chủ tịch Công đoàn Trần Đức Vinh, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban và một số cán bộ, phóng viên.

Tham dự Chương trình, về phía tỉnh Điện Biên có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên Phạm Đình Quế, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Sở Tư pháp; có Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiên Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Ngô Xuân Chính, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các đơn vị được tặng quà đợt này.

Xúc động được tới vùng đất Điện Biên lịch sử, nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách trong kháng chiến giữ nước, Phó Tổng Biên tập thường trực Đặng Ngọc

Luyện cho biết: Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” đã được Báo PLVN thực hiện trong nhiều năm nay, đã xây dựng thành Đề án được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt và giao nhiệm vụ. Đây là một trong số những hoạt động xã hội của Báo với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ủng hộ các chiến sĩ đang canh giữ bình yên biên giới và các em học sinh nghèo vượt khó nên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ cũng như nhận được sự chào đón nhiệt liệt của bà con các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa.

Trong chuyến công tác này, qua sự phối kết hợp của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, Đoàn Báo PLVN tặng UBND xã Mường Đăng (huyện Mường Ảng), xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên), Đồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang, các trường học tiểu học, THCS trên địa bàn 2 xã nhiều phần quà gồm tiền mặt và hiện vật như sách, báo, loa kéo, ti vi... với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Đặc biệt là hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa 125 triệu đồng/nhà tại xã Nà Nhạn để làm nơi giao lưu, tìm hiểu pháp luật theo đúng mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật khu vực biên giới.

Ngoài ra, để khuyến khích các em học sinh nghèo vượt khó tại các trường, Báo PLVN còn tặng các suất quà cho 15 học sinh nghèo vượt khó tại mỗi Trường Tiểu học Mường Đăng, Nà Nhạn 1, Nà Nhạn 2.

Phó Tổng Biên tập Báo PLVN hy vọng những món quà trên sẽ góp phần tích cực vào phục vụ hoạt động của chính quyền cơ sở, hỗ trợ công tác dạy và học của các thầy cô giáo, học sinh các trường học.

Ông Đặng Ngọc Luyện nhấn mạnh, món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo tới đồng bào còn nhiều khó khăn. Đồng thời khẳng định mỗi chuyến đi như vậy lại tiếp thêm động lực để Báo nỗ lực trong tuyên truyền chính sách, chủ trương, pháp luật tốt hơn nữa.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Đăng Lò Văn Sáng chia sẻ, xã Mường Đăng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao (hộ nghèo chiếm 58,56%, cận nghèo chiếm 11,86%). Đường sá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí thấp, không đồng đều, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất các đơn vị trường học, điều kiện học tập của các em học sinh trên địa bàn xã còn nhiều thiếu thốn. Trong thời gian qua, xã luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên – đơn vị đỡ đầu nên kinh tế - văn hóa – xã hội, đời sống nhân dân trong xã có sự chuyển biến rõ rệt.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã, các đơn vị trường học, nhất là các em học sinh trên địa bàn xã rất vui mừng, phấn khởi được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần của Báo PLVN. Đây có thể nói là món quà động viên tinh thần có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các đơn vị trường học, nhất là các em học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới bớt đi phần nào những khó khăn, vất vả, thiếu thốn.

Một lần nữa cảm ơn Báo PLVN, ông Sáng mong rằng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã sẽ tiếp tục đón nhận nhiều hơn nữa những tình cảm sâu sắc của Báo PLVN và các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Ngô Xuân Chinh cũng cho biết khó khăn của huyện vùng cao biên giới phía Tây Nam của tỉnh với 73% là dân tộc ít người, tỷ lệ hộ nghèo là 21,25%, học sinh dân tộc chiếm 78%. Vì vậy, huyện tích cực vận động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để nâng cao cuộc sống cho nhân dân, thúc đẩy chất lượng giáo dục. Vui mừng đón tiếp Đoàn Báo PLVN đúng dịp ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, ông Chinh khẳng định đây là sự quan tâm sâu sắc, kịp thời của Đoàn công tác cũng như mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp của Báo PLVN. Ông Chinh yêu cầu các đơn vị, trường học sử dụng quà tặng của Báo đúng mục đích, cùng phấn đấu kết thúc năm 2018 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới 2018.

“Chiều 27/8, Đoàn Công tác Báo PLVN đã đến thăm, tặng quà Đoàn Biên phòng Tây Trang. Khái quát một số nét về Đồn, Đồn trưởng – Trung tá Phương Công Quý cho biết Đồn được giao quản lý tình hình tại địa bàn các xã biên giới Việt – Lào, nơi vẫn còn rất nhiều gian khó. Vì vậy, Đồn trưởng bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước tình cảm của Đoàn công tác dành cho Đồn Biên phòng Tây Trang và mong muốn thời gian tới tiếp tục đón nhận sự quan tâm của Báo PLVN nói riêng, các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm nói riêng.”

Nhân dịp này, Báo PLVN cảm ơn những tấm lòng vàng của các tổ chức, cá nhân đã chung sức với chuyến đi ý nghĩa này của Báo PLVN: Quỹ thiện tâm của Vingroup, Pepsico, Nutifood, Công ty TNHH giấy vở Hồng Điệp (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Công ty Huy Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Công ty Cổ phần Xây dựng và tu bổ di tích, Ca sĩ Khánh Ly (Giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), TNG Holdings Việt Nam, Công ty Thái Tuấn, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Vạn Xuân (Nam Định), Nhà may Liên Design (Thanh Oai, Hà Nội), ông Phan Trung Kiên (Hà Nam), bé Ngô Tuệ Minh (Hào Nam, Hà Nội), Đội tình nguyện Lửa hy vọng (Trường chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội)...

Báo PLVN mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay góp sức với Báo để thực hiện các chương trình đầy ý nghĩa tới đây.

### **009. P.V/ Mưa lũ kéo dài ở các tỉnh phía bắc// Pháp luật Việt Nam.- Số 243.- Ngày 31/8/2018 - Tr.2**

Từ đêm 29/8 đến trưa qua (30/8), nhiều địa phương của tỉnh Sơn La vẫn mưa tầm tã, nước từ trên các đỉnh núi tràn về gây nguy hiểm cho nhiều khu dân cư và các tuyến giao thông.

Trên tuyến quốc lộ 37, 279D và quốc lộ 6B, từ sáng sớm 30/8 đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở làm tê liệt giao thông nhiều giờ đồng hồ. Tại Sơn La, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp độ 2. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, tại Sơn La, hôm nay có mưa to đến rất to, là cao điểm của đợt mưa lũ này. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiếp tục cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá gồm các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận có thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản do mưa lũ kéo dài những ngày qua tại tỉnh này đã lên tới 120 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 73 nhà dân bị thiệt hại, gần 300ha nông nghiệp, thủy sản bị vùi lấp, hư hỏng, hàng trăm con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 14 điểm trường bị ngập, thiệt hại nặng do sạt lở, đổ tường, hỏng đường bê tông; 6 công trình thủy lợi cùng hàng trăm mét kênh bị đứt gãy, sạt lở vùi lấp; nhiều công trình nhà nước về y tế, trụ sở làm việc của xã cũng bị sạt lở, bùn đất ngập sâu, 25 tuyến đường giao thông bị sạt lở với khoảng 700 vị trí sạt lở lớn nhỏ; hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở taluy dương gây tắc cống rãnh, nhiều tuyến đường nội tỉnh đi các huyện Nậm Pồ, Tủa Chùa vẫn đang trong tình trạng ách tắc cục bộ.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường, nhà dân trên địa bàn huyện Quan Hóa. Đến thời điểm này có khoảng 150 hộ dân ở bản Hang, bản Đuống, xã Phú Lệ đã bị cô lập do mưa lũ dâng cao, cuốn trôi cầu tràn vào xã. Mưa lũ còn làm sập nhà dân và nhiều phòng học bị hư hỏng và sạt lở hoàn toàn. Theo lãnh đạo địa phương, các phòng học bị sạt lở không thể khắc phục ngay được vì ngày khai giảng năm học mới đã cận kề vì vậy sẽ phải tính phương án bố trí nơi học mới.

#### **010. HẢI AN - XUÂN TIẾN/ “Đánh đố” tính mạng trên lòng hồ mùa lũ// Tuần tin tức.- Số 33.- Ngày 16/8/2018 - Tr.6**

Do tập quán canh tác, người dân xã Noong Luống, Pa Thơm (huyện Điện Biên) bất chấp mưa lũ và cảnh báo nguy hiểm vẫn di chuyển và hoạt động trên lưu vực lòng hồ thủy điện Nậm Núa.

Nhà máy Thủy điện Nậm Núa (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chính thức đóng đập, dẫn dòng tích nước từ tháng 6/2017. Để tránh những hiểm nguy, rủi ro có thể xảy ra đối với người dân địa phương, ngay từ đầu mùa mưa lũ năm 2018, chủ đầu tư đã có thông báo gửi chính quyền các xã trong vùng ảnh hưởng, cho cấm nhiều biển báo quanh lòng hồ và lưu vực nghiêm cấm việc di chuyển của người dân qua lại trên lòng hồ bằng các loại phương tiện, cấm các hoạt động khai thác thủy sản trong lòng hồ. Khảo sát trên suốt chiều dài gần 10km dọc lòng hồ thủy điện này, chúng tôi dễ dàng bắt gặp cảnh người dân dùng bè mảng đi lại trong lòng hồ trên đường đi chăn thả gia súc, đi lên nương, đi lên rừng hái rau, đào củ măng hoặc thả lưới đánh bắt cá. Điều đáng lưu ý là trên bờ hồ thủy điện Nậm Núa vẫn còn tồn tại những lán, chuồng trại nuôi nhốt gia súc của người dân địa phương dựng ngay bên cạnh lưu vực hồ.

Tại điểm tập kết bè mảng nơi căn nhà đang tháo dỡ của bà Lò Thị Thanh, bản On, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, có gần 10 chiếc bè mảng kết nối bằng thân vầu, nửa của người dân địa phương đang neo giữ. Do địa điểm này là nền nhà cũ, nhô ra lòng hồ, tiếp giáp với mực nước sâu thuận lợi cho việc lên, xuống mảng khi qua lòng hồ nên người dân thường tập kết phương tiện về đây. Những chiếc bè mảng của người dân dùng để di chuyển trên lòng hồ được kết nối từ khoảng 20 cây nửa già, kết đơn một lớp.

Sau hơn một giờ đồng hồ có mặt tại điểm này, chúng tôi ghi nhận có hơn 10 trường hợp người dân dùng bè mảng di chuyển qua bên kia bờ và dọc lòng hồ. Do những chiếc bè mảng kết nối quá thô sơ, kích thước và tải trọng lại rất nhỏ nên tối đa chỉ chở được 2 người. Nhiều bè mảng, do đưa vào sử dụng lâu, thân tre, vầu bị nứt, tách, nước ngấm vào thân tre, vầu nên tải trọng càng kém, khi cùng lúc có 2 người ngồi lên là bè mảng bị ngập, người đi trên bè mảng nước ngập cả bàn chân.

Việc di chuyển trên những chiếc bè mảng đòi hỏi cả hai người phải thật cẩn thận trong việc lựa chọn vị trí đứng để giữ thăng bằng cho bè, nếu không bè có thể bị nghiêng và lật. Điều đáng lo ngại là có những lần, bè mảng qua hồ có cả phụ nữ, trẻ em, được chèo hoàn toàn thủ công bằng tay và không có phao bơi, thiết bị cứu sinh mang theo cùng.

Chị Lò Thị Thanh, người dân xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cho biết: Trước đây, nước ở con suối Nậm Núa này nhỏ, cạn, người dân nơi đây vẫn thường qua lại để đi lên nương, lên lán trại chăn nuôi ở bờ bên kia. Nay nước dâng cao, nhưng nương lúa, ngô, lán trại của người dân vẫn ở bên kia nên phải dùng bè mảng để sang đó cho nhanh. Dân ở đây đều biết bơi, nên cũng không lo sợ gì.

Ông Lò Văn Mứng, xã Noong Luống, cho biết: Gia súc của nhiều người dân được chăn thả ở bên kia lòng hồ, rồi nuôi nhốt ở chuồng trại bên đó. Để đi chăn thả, kiểm tra và lùa gia súc về chuồng, mỗi ngày ông chèo bè mảng qua lòng hồ ít nhất là hai lần. Nếu đi đường bộ sang khu chăn thả gia súc thì phải mất cả giờ đồng hồ đi đường vòng bằng xe máy, nhưng đi bằng bè mảng thì mỗi lần đi chỉ mất khoảng từ 15 đến 20 phút.

Ngoài các hoạt động đi thăm thân, lên nương, chăn thả gia súc..., người dân địa phương còn chèo bè mảng trên lòng hồ để đi hái rau, đánh bắt cá. Nhiều địa điểm người dân tụ tập để câu cá, thả lưới cũng xuất hiện trên lòng hồ.

Theo ông Trịnh Văn Biên, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Nậm Núa, lòng hồ thủy điện Nậm Núa có chiều dài hơn 7km, dung tích hồ khoảng 6 triệu m<sup>3</sup>. Vùng dự án có diện tích hơn 60ha gồm 3 xã: Pa Thơm, Noong Luống và Sam Mứn của huyện Điện Biên. Từ tháng 6/2017, lòng hồ thủy điện đã tích nước đến cao trình tối đa để nhà máy vận hành, đi vào hoạt động, hòa điện lưới 110kV quốc gia, điện lượng trung bình hằng năm đạt trên 42 triệu KWh. Trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã chủ động cấm hệ thống biển báo, biển cấm để người dân không di chuyển trên lòng hồ, tránh nguy cơ xảy ra rủi ro. Những địa điểm mà người dân thường ra hồ câu cá, đơn vị cũng đã rào chắn, khóa lại, ngăn lối đi.

Ông Lò Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Trước và trong mùa mưa lũ, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi đến các cộng đồng bản làng để nâng cao ý thức, chủ động phòng chống thiên tai, mưa lũ. Xã cũng đã khuyến cáo, nghiêm cấm người dân không đi lại trên lòng hồ trong mùa mưa, lũ với bất cứ tình hình nào. Tuy nhiên, do chủ quan và xuất phát từ tập quán canh tác nên vẫn còn xảy ra tình trạng người dân đi lại trên lòng hồ bằng bè mảng. Thực tế này, xã càng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa đến người dân, gắn trách nhiệm cụ thể đến người đứng đầu cộng đồng dân cư trong công tác

tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; nghiêm cấm, không để người dân đi lại trên lòng hồ lúc mưa to, lũ lớn.

**011. PV và CTV/ Khẩn trương đối phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ// Nhân dân.- Số 22969.- Ngày 30/8/2018 - Tr.7+8**

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến đêm 31-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm/đợt).

Cảnh báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi lên mức báo động (BD) 3; sông Thao lên mức BD2; sông Đà, sông Hoàng Long, sông Cả và thượng lưu sông Mã lên mức BD1, BD2; các sông khác ở mức BD1 và dưới BD1. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhất là tại khu vực đồng bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: cấp 1, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La: cấp 2.

Tại địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra lũ quét, cuốn trôi nhiều nhà dân; trường học, trụ sở UBND xã bị lũ tràn qua, ngập bùn đất. UBND xã huy động các lực lượng tại chỗ sơ tán khẩn cấp 580 học sinh và 355 người dân đến nơi an toàn. Chiều 29-8, xã Chà Nưa hỗ trợ bốn gia đình thuộc bản Nà Cang, Nà Sạ di chuyển tránh nguy cơ sạt lở... Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã cho các trường tạm dừng giảng dạy đến hết tuần.

Ngày 29-8, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Điện Biên Nguyễn Thái Bình cho biết: Đến chiều 29-8, các đơn vị thi công vẫn chưa thể thông tuyến quốc lộ 4H đoạn từ km 45 (địa phận huyện Nậm Pồ) đi huyện Mường Nhé, vì từ km54 đến km59 còn nhiều đoạn sụt trượt với khối lượng lớn đất đá tràn xuống nền đường. Sở Giao thông vận tải Điện Biên đang huy động tối đa phương tiện, nhân lực tập trung dọn dẹp, phân đầu thông tuyến trong ngày 30-8 để phục vụ các phương tiện qua lại.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT yêu cầu các tỉnh miền núi phía bắc và Nam Trung Bộ thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13-7-2018 về công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo, sẵn sàng phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

**012. LÊ LAN/ Khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang ở Điện Biên// Nhân dân.- Số 22951.- Ngày 12/8/2018 - Tr.4**

Bằng các giải pháp cụ thể, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân, những năm qua, diện tích khai hoang, phục hóa, cải tạo ruộng bậc thang của tỉnh Điện Biên tăng gần 1.400 ha. Không chỉ khắc phục thực trạng thiếu đất sản xuất, kết quả khai hoang, phục hóa, cải tạo ruộng bậc thang ở Điện Biên còn góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đề cập kết quả công tác khai hoang, phục hóa, cải tạo ruộng bậc thang trên địa bàn tỉnh Điện Biên, những năm qua, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Điện Biên Bùi Minh Hải cho biết: Từ nguồn vốn 30a, Chương trình 135, giai đoạn 2014-2017, toàn tỉnh Điện Biên đã khai hoang, phục hóa được gần 1.400 ha đất phục vụ sản xuất các loại cây lương thực. Trong đó, diện tích khai hoang mới được 1.047 ha, phục hóa 335 ha; với tổng kinh phí hỗ trợ người dân hơn 15 tỷ đồng. Nhờ đó, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tăng vượt bậc, lên 1.000 ha; tổng sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh đạt 258 nghìn tấn vào năm 2017.

Mấy năm trở lại đây, huyện vùng cao khó khăn Tủa Chùa trở thành điển hình trong thực hiện khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang. Bởi thế mà vùng cao Tủa Chùa giờ đây bốn mùa phủ kín màu xanh ngút ngàn của những đồi chè, ruộng lúa, nương ngô. Đưa chúng tôi thăm cánh đồng của bản Phiêng Bung, xã Mường Báng, anh Sùng A Thắng chỉ tay về phía thửa ruộng bậc thang xanh mướt màu lúa non, nói như khoe: Từ năm 2013 trở về trước, những thửa ruộng bậc thang ấy vẫn là bãi hoang, đến cỏ dại cũng không sống nổi vì khô cạn. Nhưng từ năm 2014 trở lại đây thì khác. Được cán bộ phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn cách làm ruộng bậc thang và hỗ trợ máy móc, một số hộ dân trong bản Phiêng Bung đầu tư công sức đào đất, san ủi tạo ruộng để trồng lúa nước. Tuy diện tích không nhiều, nhưng vụ mùa đầu tiên năm 2014, nhiều gia đình đã thu hàng chục bao thóc. So sánh với trồng lúa nương và cây màu khác, người dân bản Phiêng Bung đều chung nhận xét, làm lúa nước trên ruộng bậc thang năng suất cao hơn hẳn mà lại bền vững. Vì thế, cứ người này học người kia, cả bản Phiêng Bung giờ đã có 52 gia đình cấy lúa nước trên ruộng bậc thang; diện tích lúa ruộng bậc thang của bản Phiêng Bung tăng gấp hai, ba lần so với những năm trước. Người dân Phiêng Bung không phải lo cái đói tháng ba ngày tám đeo đẳng nữa.

Không chỉ Phiêng Bung mà người dân ở nhiều xã vùng cao của huyện Tủa Chùa đã không ngần ngại bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê máy móc san ủi, tạo ruộng bậc thang từ đất nương bạc màu của gia đình. Gia đình ông Giàng A Cống, bản Háng Chờ 2, xã Mường Báng là thí dụ. Ông Cống cho biết: Năm 2014, tôi đã bán năm con trâu to, được hơn 100 triệu đồng để cải tạo bốn mảnh ruộng tổng diện tích hơn 7.000 m<sup>2</sup>, vừa trồng lúa nước vừa thả cá. Tổng kết vụ mùa năm 2017, gia đình tôi thu hơn 40 bao thóc và gần một tạ cá. So với lúa nương thì sản lượng thóc tăng gấp hai lần.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang trên địa bàn, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Tủa Chùa Tô Văn Tuấn cho biết: Từ khi chính sách hỗ trợ phục hóa, cải tạo ruộng bậc thang được triển khai, người dân hưởng ứng tích cực. Theo Quyết định số 2227 ngày 29-7-2014 của UBND huyện Tủa Chùa, huyện sẽ hỗ trợ mỗi héc-ta ruộng khai hoang hoặc cải tạo nương cũ thành ruộng bậc thang được hỗ trợ 15 triệu đồng; một héc-ta ruộng phục hóa được hỗ trợ 10 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng thấy được giá trị hơn hẳn từ sản xuất ruộng bậc thang cho nên bà con đã chủ động cải tạo ruộng. Tổng số 322,56 ha ruộng được khai hoang, phục hóa thành ruộng bậc thang trong giai đoạn 2014-2016, đã góp phần quan trọng tăng năng suất lúa trên địa bàn huyện Tủa Chùa lên gần 3.000 tấn; sản lượng lương thực bình quân ở Tủa Chùa giờ đã đạt hơn 400 kg/người/năm.

Với huyện Điện Biên Đông, diện tích được khai hoang, phục hóa cải tạo để trồng lúa nước trong những năm qua cũng tăng nhiều. Riêng năm 2016, huyện đã hỗ trợ hơn 450 hộ dân ở các xã: Na Son, Sa Dung, Pú Nhi, Pú Hồng, Luân Giới khai hoang mới 80 ha với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; năm 2017 hỗ trợ khai hoang hơn 100 ha, nâng tổng diện tích lúa nước toàn huyện đạt hơn 2.000 ha. Nhờ đó đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, tăng sản lượng lương thực, ổn định đời sống người dân. Hiện nay, bình quân lương thực của huyện đạt 440kg/người/năm.

Bằng những cách làm cụ thể, chính sách hỗ trợ thiết thực và sự tích cực của người dân, giờ đây vấn đề thiếu đất canh tác với người dân vùng cao tỉnh Điện Biên đã không còn "nóng" như mấy năm trước nữa. Khi nói về thành tựu này, Giám đốc Sở NN-PTNT Điện Biên Hà Văn Quân phấn khởi cho biết, riêng năm 2017, tổng sản lượng lương thực của tỉnh đạt gần 258 nghìn tấn, trong đó sản lượng lúa ruộng chiếm hơn 70%. Đáng mừng hơn cả là sự chuyển đổi nhận thức, cách làm từ sản xuất trên nương sang sản xuất lúa ruộng, làm ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc thiểu số trên các huyện vùng cao. Việc mở rộng khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang là một hướng đi đúng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên giúp đồng bào các dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo và phát triển cộng đồng bền vững.

### **013. HOÀNG PHÚC/ Ông Khôi thanh long// Người cao tuổi.- Số 123.- Ngày 02/8/2018 - Tr.4**

**Đó là "thương hiệu" bà con trong vùng dành cho từ khi ông làm giàu bằng cây thanh long và còn giúp bà con vốn giống cùng vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. CCB Nguyễn Xuân Khôi, ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã cùng vợ con làm giàu từ cây thanh long ruột tím cho giá trị kinh tế cao.**

Chúng tôi theo chân bà Vũ Thị Thu, 64 tuổi, vợ ông Khôi ra vườn thanh long hơn 8.000m<sup>2</sup> của gia đình. Những trụ thanh long sum sê xòe tán rộng, thi nhau vươn ra khoe những trái đỏ au, trĩu trĩu. Nhiều nụ hoa tươi sắc trắng hứa hẹn mùa bội thu mỹ mãn. Lấy khăn lau mồ hôi lã chã trên khuôn mặt, nở nụ cười tươi tắn, bà Thu cho biết: Thanh long ruột tím giá bán buôn 18 đến 20 nghìn đồng/kg. Sau mỗi vụ thu hoạch, trừ chi phí, vợ chồng tôi còn bỏ túi gần 100 triệu đồng.

Bà Thu thả đôi quang gánh, rồi thoăn thoắt cắt những trái thanh long cho vào chiếc xe đẩy mang sẵn theo mình. Dưới chân, một lớp rơm khô mới phủ cho bước đi dễ dàng giữa những luống thanh long sau trận mưa lớn đêm hôm trước. Bà Thu bảo, rơm để mục làm phân bón cây luôn, do vậy, đất luôn tươi xốp, màu mỡ. Giống cây này cũng lạ, nếu trái chín chưa kịp cắt, chỉ sau vài ngày, trái sẽ xanh trở lại, rồi chín tiếp. Sau mỗi đợt chín, vỏ mỏng đi, trái già ngọt hơn.

Ngồi nhâm nhi li trà xanh, mời chúng tôi thưởng thức trái thanh long ngọt lịm, ông Khôi chậm rãi ôn lại quãng đời gian khổ trước đây. Ông sinh ra trên quê hương lúa Thái Bình. Học xong lớp 10, nhận lệnh động viên, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Đất nước hoàn toàn giải phóng, do ảnh hưởng chất độc da cam/đioxin, sức khỏe giảm sút, ông phục viên về quê. Năm 1978, ông cùng bà con Thái Bình lên đây khai hoang, làm kinh tế mới. Lập nghiệp bằng

nghề nông với muôn vàn vất vả, gia đình lại đông con, hai con bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, nên cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Song với quyết tâm làm giàu trên quê hương thứ hai, ông không chịu ngồi yên. Từ cây lúa, chăn nuôi, ông bà tận tảo làm ăn, lấy ngắn nuôi dài, mở rộng dần diện tích trồng trọt. Mỗi năm xuất chuồng vài tấn lợn, vài tấn cá, hàng trăm con gia cầm; cây cối hoa màu mùa nào thức nấy, cũng có đồng ra đồng vào.

Sau gần 40 năm bươn chải, trên đất vườn đôi, ông đã phải 8 lần thay đổi các loại cây trồng cà phê, vải, nhãn, dong riềng, tre điền trúc lấy măng, keo... Tuy nhiên, chẳng cây nào cho giá trị kinh tế cao để có thể làm giàu, ông lại một lần nữa thay đổi. Năm 2007, ông bàn bạc trong gia đình thống nhất và quyết tâm cải tạo vườn tạp, đưa cây thanh long thay thế cây trồng cũ. Cùng với đó, ông trồng rau trên 2.700m<sup>2</sup> ruộng khoán đất một vụ lúa do HTX giao kết hợp chăn nuôi. Để cây thanh long cho năng suất cao, ông về tận Hà Tây (cũ) học tập cách trồng, chăm sóc và mua giống có chất lượng. Cây thanh long thu hoạch từ năm thứ tư đến hơn chục năm mới phải trồng lại, mỗi năm 6 - 7 đợt, nếu chăm sóc tốt, có thể thu hoạch trái vụ. Đến nay, sau khi đã bàn giao cho con cháu cả nghìn mét vuông, vợ chồng ông Khôi vẫn còn gần 1.000 trụ thanh long các độ tuổi từ vài năm đến hơn chục năm.

Nay, đã ở tuổi 70, sức khỏe giảm sút trông thấy, song ông vẫn cùng bà chăm sóc vườn tược, lao động cải thiện thu nhập và hỗ trợ con cháu. Ông bảo, muốn thành công, trước hết sản phẩm phải sạch, có uy tín, loại trừ tình trạng "rau 2 luống, quả 2 cây", trồng riêng phần để gia đình ăn, phần để bán cho đẹp mã, bắt mắt.

Điều ông băn khoăn nhất là cuộc sống bà con nông dân, đã nhọc nhằn lao động còn vất vả tự lo đầu ra. Thanh long hiện là cây phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương nên theo ông, các cấp các ngành cần có giải pháp hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, tránh cảnh được mùa rớt giá hoặc năm nay mất mùa thì ọ ạt phá cây khác đi trồng, năm sau được mùa thì bán đổ bán tháo, thậm chí đổ đi, rất lãng phí công sức, tiền của...

Với ý chí và nghị lực, không chùn bước trước khó khăn, quyết tâm bằng mọi cách, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, ông là tấm gương sáng để lớp trẻ noi theo.

#### **014. LÊ LAN/ A Phông bán trâu tậu... sa nhân// Nhân dân.- Số 22940.- Ngày 01/8/2018 - Tr.4**

Ở vùng sâu địa bàn miền núi xa xôi, cách trở, nhiều người dân có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ thoát nghèo của Đảng, Nhà nước. Vì thế, chuyện anh Sùng A Phông, bản Pắc A 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, là tấm gương dám nghĩ dám làm để nhiều người noi theo.

Năm 2016, A Phông có sáu con trâu, dùng dùng gọi người về bán đi ba con. Biết vợ con lo lắng vì quyết định đột ngột của mình, A Phông khê khuyên nhủ: "Tôi sẽ trồng sa nhân để thu về nhiều hơn tiền bán trâu". Nghe tin A Phông bán ba con trâu để mua cây sa nhân giống về trồng, nhiều người cùng bản Pắc A 1 bán tén bán nghi. Có người còn nói, A Phông "khùng" mới làm như thế. Bởi từ trước đến nay, trong hơn 800 hộ ở xã Na Cô Sa này chẳng có ai làm như thế bao giờ. Bỏ mặc những

lời đàm tiếu của người trong bản, A Phông đi ra trung tâm huyện đặt mua 1.500 gốc cây sa nhân và 160 gốc chuối tây về trồng xen kẽ.

Sau một năm, chuối lên xanh tốt rợp bóng cho sa nhân phát triển. A Phông nhẩm tính: Hiện tại 1 kg sa nhân bán tại xã Na Cô Sa được 100 nghìn đồng; nếu chăm sóc tốt thì sang năm gia đình anh sẽ thu hơn 25 triệu đồng tiền bán sa nhân. Trong thời gian chăm sóc, chờ thu hoạch sa nhân, A Phông còn tách nhiều gốc chuối trồng quanh vườn nhà để tăng nguồn thu cho gia đình.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn sa nhân, A Phông bảo: Quyết thì quyết thế nhưng khi bán trâu tôi cũng lo lắm! Bởi ở bản Pắc A 1 chưa có ai trồng sa nhân bao giờ, cho nên chẳng biết cây có phù hợp với đất đai, khí hậu không; ngộ nhờ trồng mà cây không sống được thì tôi cũng... mất hết. Mất tiền, lại bị bà con cười cho. Nhưng thật may là cây sa nhân tôi trồng đã lên xanh tốt. Được cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Nậm Pồ khi tới thăm vườn sa nhân cho sách, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, làm cỏ cho cây sa nhân, tôi làm theo thì thấy cây tốt hơn hẳn, lá dày và thân cứng hơn. Nhìn vườn sa nhân gần 2 ha của anh Phông, ai cũng mừng và thán phục tinh thần tự lực, ý chí thoát nghèo của anh. Thường xuyên đến thăm vườn cây sa nhân của anh Phông nhưng lần nào đến, Trưởng bản Pắc A 1 Sùng A Ký cũng hết lời ngợi khen. Theo Trưởng bản Ký thì không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, cách làm của A Phông còn là tấm gương về ý chí vươn lên để người dân bản Pắc A 1 nói riêng, người dân xã Na Cô Sa nói chung học tập, làm theo và hy vọng tới đây bản Pắc A 1 sẽ có thêm nhiều mô hình làm kinh tế gia đình hiệu quả như A Phông.

Về dự định tới đây, anh Sùng A Phông cho biết: “Tôi tính thuê máy xúc đào 1.000 m<sup>2</sup> ao để nuôi các giống cá rô phi, chép, mè, trôi... Quanh ao, tôi trồng thêm sắn, cỏ voi làm thức ăn cho cá. Tôi sẽ cố gắng thoát nghèo, xây dựng nhà cửa kiên cố và chăm lo cho con học hành”.

#### **015. PV/ Tổ chức nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2-9// Nhân dân.- Số 22966.- Ngày 27/8/2018 - Tr.1+2**

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên địa bàn. Theo đó, vào tối 1-9, tại Quảng trường 7-5 ở TP Điện Biên Phủ sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại đêm biểu diễn, các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc sẽ được trình diễn, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Ngày 2-9, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn ném pa pao và thi đấu các trò chơi dân gian như: Tung còn, nhảy bao bố, Tó má lẹ, kéo co..., với sự tham gia của các bản văn hóa trên địa bàn.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng tỉnh Điện Biên miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng và bày điếm di tích thành phần, thuộc Quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ trong ngày 2-9.

#### **016. XUÂN TIẾN - TUẤN ANH/ Di tích cấp quốc gia đặc biệt bị phá vỡ cảnh quan nghiêm trọng// Tuần tin tức.- Số 32.- Ngày 09/8/2018 - Tr.10**

**Di tích "Cụm tượng đài Kéo Pháo" mô phỏng cảnh Trung đội pháo binh của Anh hùng Tô Vĩnh Diện đang kéo pháo bằng tay vào trận địa pháo phía Bắc của chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 (nằm trên triền đồi Bó Hôm, thuộc xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là một trong 45 điểm thành phần của Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, đang bị phá vỡ cảnh quan.**

### **Chính quyền đồng ý!?**

Gần 1 tháng qua, 2 hộ gia đình đã xây dựng nhà sàn để ở và các công trình phụ trợ, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm cách di tích khoảng 60m. Việc làm này đã phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, thẩm mỹ của cụm công trình di tích.

Theo tìm hiểu, xác minh của phóng viên, chủ nhân hai căn nhà trên là chị Lương Thị Minh (sinh năm 1982) và anh Lương Văn Minh (sinh năm 1983), đều trú tại bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Để có được diện tích mặt bằng dựng nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái và làm các công trình phụ trợ, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm ở vị trí sau di tích Tượng đài Kéo Pháo, công việc san ủi đất đồi đều được 2 hộ thực hiện thủ công với các vật dụng thô sơ, có sự giúp sức của nhiều người dân ở bản Nà Nhạn 1 trong thời gian gần 1 tháng. Việc dựng nhà sàn cũng kéo dài nhiều tuần. Hai hộ gia đình anh Minh, chị Minh có tổng cộng 8 nhân khẩu, về ở tại hai căn nhà mới này và bắt đầu chăn nuôi gia cầm, gia súc, đào ao thả cá được hơn 1 tháng nay.

Để làm rõ vụ việc, phóng viên đã làm việc với ông Quàng Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên. Ông Sơn cho biết, nhà của chị Lương Thị Minh và anh Lương Văn Minh trước đây ở trên triền đồi, gần đập Thủy điện Thác Bay. Năm 2017, sau những đợt mưa lũ, qua rà soát, nơi hai hộ này ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, sụt đồi rất cao. Huyện Điện Biên nhiều lần đến kiểm tra, vận động hai hộ di dời đến vị trí khác an toàn hơn. Sau đó, 2 hộ đã xin đến vị trí mới sau Tượng đài Kéo Pháo để dựng nhà ở, địa điểm này cách vị trí cũ khoảng hơn 100 m. Vị trí chuyển đến này đã được xã Nà Nhạn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên và UBND huyện Điện Biên kiểm tra và nhất trí đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi 2 hộ dựng 2 nhà sàn (diện tích từ 150m<sup>2</sup> đến 200m<sup>2</sup>/nhà), các công trình phụ trợ và phá bỏ nhiều diện tích cây cối trên đất đồi thì tác động xấu đến cảnh quan di tích. Khi biết sự việc, xã đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện Điện Biên; đồng thời đề nghị UBND huyện, ngành văn hóa có hướng giải quyết, xử lý vụ việc.

Anh Lương Văn Minh (bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên) là một hộ gia đình đã dựng nhà sau di tích Tượng đài Kéo Pháo cho biết: Hai nhà sàn dựng lên ở đây cùng thời điểm, hoàn thiện được cách đây hơn 1 tháng. Khi làm nhà và các công trình khác anh Minh không biết đã ảnh hưởng đến cảnh quan di tích.

### **Trách nhiệm của ai!?**

Thực hiện công văn số 50/UBND-NN ngày 12/01/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc rà soát, sắp xếp bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng, UBND xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên) đã rà soát, xác định 2 hộ anh Lương Văn Minh và chị Lương Thị Minh

nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, cần di dời khi mùa mưa đến. Trên cơ sở các văn bản của UBND xã Nà Nhạn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên đã có tờ trình ngày 31/5/2018 về việc hỗ trợ kinh phí sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai cao tại xã Nà Nhạn, gửi UBND huyện Điện Biên. Ngày 11/6/2018, UBND huyện Điện Biên ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 2 hộ này 40 triệu đồng để di chuyển đến nơi ở mới, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, diện tích đất ở tại vị trí mới này của hai hộ trên chưa được chính quyền cấp sổ đỏ. Anh Lò Văn Thơm, cán bộ địa chính xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên) khẳng định, diện tích đất tại vị trí 2 hộ dân chuyển đến sau Tượng đài Kéo Pháo không nằm trong nguồn quy hoạch đất ở của địa phương.

Lý giải về sự lỏng lẻo trong quản lý đất đai dẫn đến sự việc này, ông Quảng Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn thừa nhận: "Chúng tôi nghĩ đơn giản trước đây khu vực đó là đất nương của họ, về mặt địa hình cách di tích Tượng đài Kéo Pháo một khe suối nhỏ nên không lường hết được vấn đề. Nguyên nhân cũng do chính quyền địa phương và một số người dân thiếu hiểu biết về Luật Di sản nên không nhận thức hết được hậu quả vụ việc".

Ngày 18/7, làm việc với phóng viên, ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Địa điểm, vị trí hai hộ dân làm nhà sàn và xây dựng khu vực vệ sinh, chăn nuôi gia súc, gia cầm cách "Cụm di tích tượng đài Kéo Pháo" 60 mét, không nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Tuy nhiên, từ góc độ cảnh quan 2 căn nhà và các công trình phụ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh trang nghiêm của di tích cũng như cảnh quan thiên nhiên xung quanh, thẩm mỹ của công trình. Đồng thời, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của các hộ sẽ phát sinh nhiều yếu tố có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường sinh thái tại khu vực di tích.

Để khắc phục, xử lý dứt điểm tình trạng trên, ngày 11/7/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có văn bản đề nghị UBND huyện Điện Biên nghiên cứu, xem xét để có phương án di dời 2 hộ dân trên tới địa điểm mới nhằm đảm bảo cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích Đường kéo pháo bằng tay của Bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ theo quy định của Luật Di sản Văn hóa. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Điện Biên chỉ đạo cơ quan tham mưu và chính quyền cơ sở, khi tham mưu cho UBND huyện phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm gần các khu vực bảo vệ di tích được quy định tại Điều 32 của Luật Di sản Văn hóa nếu thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích, cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng như đã đề cập.

## **017. Sử dụng pháo binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ THU HUYỀN (Theo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam)**

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá: “Pháo binh ta tuy nhỏ nhưng đã có một tác dụng lớn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Có được kỳ tích đó chính là ta đã

biết sử dụng tài tình nghệ thuật pháo binh trong chiến dịch. Lực lượng pháo binh tham gia chiến dịch với tổng số lực lượng pháo, cối (kể cả pháo, cối của các đại đoàn bộ binh) gồm: 1 trung đoàn lựu pháo 105mm có 2 tiểu đoàn với tổng số 24 khẩu; 1 trung đoàn sơn pháo, cối gò, 5 tiểu đoàn và 10 đại đội 94 khẩu (trong đó có 16 khẩu cối 120mm, 30 khẩu sơn pháo 75mm và ĐKZ, 12 dàn phản lực cỡ 102mm, 36 khẩu cối 82mm); súng cối của các đại đoàn bộ binh là 140 khẩu. Tổng cộng là 261 khẩu pháo, cối các loại (trong đó có 3 khẩu cối 120mm đoạt được của địch ở đồi Độc Lập).

Từ ngày 13 đến ngày 17 - 3 - 1954, nhiệm vụ của lực lượng pháo binh là tiến công tiêu diệt căn cứ Him Lam, trận đánh lớn then chốt mở đầu chiến dịch và toàn bộ phân khu phía Bắc của địch. Đúng 17 giờ, ngày 13 - 3 - 1954, chiến dịch chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch đã chuẩn bị, pháo binh đã dùng 6 đại đội lựu pháo, 2 đại đội sơn pháo 75mm và 3 đại đội cối 120mm tập kích bất ngờ, mãnh liệt vào tất cả các trận địa pháo binh địch ở trung tâm Mường Thanh và Hồng Cúm, làm cho địch bị bất ngờ, hoang mang chạy nhón nháo, bị thương một số, trong đó có tên quan năm chỉ huy phân khu trung tâm. Sau đợt hỏa lực đầu tiên, một số đơn vị lựu pháo và sơn pháo 75mm chuyển sang bắn máy bay địch đậu ở sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm, đã tiêu diệt được 5 máy bay địch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của đợt 1, để chuẩn bị cho đợt 2 của chiến dịch, pháo binh tiến hành điều chỉnh đội hình bố trí và lập một số đơn vị mới. Đúng 17 giờ, ngày 30 - 3 - 1954, pháo binh ta bắt đầu hỏa lực chuẩn bị mở đầu đợt 2 của chiến dịch. Ngay từ đầu ta đã tập trung hỏa lực của 3 đại đội lựu pháo đánh một đòn tập kích hỏa lực mãnh liệt vào hai trận địa pháo nguy hại nhất của địch ở điểm cao 203 và 210. Cả hai trận địa pháo binh địch đã bị tê liệt suốt đêm 30 - 3 đến hết ngày 1 - 4 không hoạt động được.

Do được chuẩn bị kỹ về tổ chức nên những hỏa điểm, lô cốt, công sự phòng ngự trước tiên duyên trên cửa mở của từng điểm đã bị tiêu diệt nhanh chóng, chi viện tốt cho bộ binh đột phá tiền duyên và đánh chiếm từng điểm cao giành thắng lợi. Đợt 3 của chiến dịch với nhiệm vụ đánh chiếm điểm cao cuối cùng phía Đông, thu hẹp phạm vi đóng quân, uy hiếp mạnh trung tâm phòng ngự của địch, nắm vững thời cơ, tiến hành tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Để đảm bảo thuận lợi cho bộ binh tiến công vào các cứ điểm còn lại ở phía Đông và phía Tây tập đoàn cứ điểm trước ngày 1 - 5, pháo binh đã tổ chức bắn phá hoại trước một phần công sự, lô cốt, hỏa điểm quan trọng của địch. Trên từng cứ điểm bộ binh sẽ tiến công tiến hành pháo hỏa chuẩn bị thời gian ngắn 15 phút trước khi bộ binh xung phong. Do đó, từ ngày 1 đến ngày 7 - 5 pháo binh đã chi viện cho bộ binh tiêu diệt tương đối nhanh các cứ điểm ở phân khu trung tâm và trong Phân khu Nam Hồng Cúm của địch. Qua 56 ngày đêm chiến đấu, pháo binh đã chi viện cho bộ binh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của chiến dịch, góp phần tiêu diệt toàn bộ hỏa lực quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

**018. THÀNH TRUNG/ Nghi vấn mâu thuẫn nợ nần trong vụ xả súng bắn chết 2 vợ chồng rồi tự sát ở Điện Biên Phủ// Công an nhân dân.- Số 4769.- Ngày 17/8/2018 - Tr.5**

Ngày 16-8, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Nhiều

thông tin mới được hé lộ từ Ban chuyên án. Chủ trì cuộc họp báo có Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên...

Theo thông tin chính thức từ cuộc họp báo, khoảng 6h55 ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của Công an TP Điện Biên Phủ về việc vào khoảng 6h50' cùng ngày tại nhà số 197, tổ 30, phường Mường Thanh xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng...

Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an phát hiện trước bậc thềm cửa nhà số 197 có 1 phụ nữ nằm chết ở tư thế nằm sấp dưới nền với vết thương hở vùng đầu, chảy nhiều máu...

Tiếp cận trong nhà, tại gian ngủ tầng 1 phát hiện 2 người đàn ông, trong đó có 1 người đã chết nằm ngửa dưới nền nhà với vết thương hở vùng đầu.

Người nằm trên giường bị thương tích vùng đầu, chảy nhiều máu, nhưng vẫn còn thoi thóp thở, bên cạnh thành giường là một khẩu súng CKC. Cơ quan Công an và người dân khẩn trương đưa người này đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong trên đường đến bệnh viện....

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh...

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: 3 người tử vong là: Ông Nguyễn Tuấn Vũ, 52 tuổi, HKTT ở 197, tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên; Bà Nguyễn Thị Lý, 49 tuổi, là vợ ông Vũ Kinh doanh tự do (bán vé số).

Nghi phạm Phạm Đức Sỏi, 54 tuổi, HKTT ở Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ; hiện ở số nhà 75, Tổ 18, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ. Kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng CKC, bên trong có 2 viên đạn, 1 viên đã lên nòng. Thu giữ tại khu vực trước cửa nhà 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn; thu giữ trong nhà 3 vỏ đạn, 2 đầu đạn.

Qua khám nghiệm tử thi xác định, cả 3 người đều bị bắn vào đầu tử vong.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên xác định đối tượng gây án là Phạm Đức Sỏi.

Khoảng 6h50 ngày 15-8, Sỏi mang theo 1 khẩu súng CKC, đựng trong một túi đựng cần câu cá đến nhà vợ chồng ông Vũ - Lý. Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi dùng súng CKC bắn 1 phát vào đầu khiến bà chết tại chỗ.

Sau đó Sỏi xông vào nhà, bắn 2 phát vào đầu ông Vũ khiến ông này chết tại phòng. Sau khi giết 2 vợ chồng ông Vũ, Phạm Đức Sỏi dùng súng CKC tự bắn vào đầu mình để tự sát.

Qua các dấu vết tại hiện trường và trích xuất camera an ninh, lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khẳng định Phạm Đức Sỏi gây án một mình.

Phạm Đức Sỏi, 54 tuổi, kết hôn năm 1985, có 2 con trai, con lớn 29 tuổi, con nhỏ 20 tuổi. Năm 2016, vợ chồng đối tượng ly hôn, Sỏi sống một mình, nghiện ma túy, có 4 tiền án về hình sự, ma túy.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, sơ bộ xác định nguyên nhân của vụ án là do Phạm Đức Sỏi và vợ chồng ông Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Tháng 12-2017, Phạm Đức Sỏi bán căn nhà của Sỏi tại số 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ với giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Sau đó Sỏi cho vợ chồng ông Vụ - Lý vay một khoản tiền. Tháng 6-2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng ông Vụ chưa trả, nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền vay, tẩu tán tài sản nên đối tượng đã gây án!?

Về nguồn gốc khẩu súng CKC gây án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành rà soát, đồng thời thông báo cho Công an các địa phương, truy tìm nguồn gốc.

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Quy định tại Điều 123 và 304, Bộ Luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật...

#### **019. VŨ NGUYỄN/ Nổi dạn dứt của người đàn ông lỡ “xuống tay” với vợ trong cơn say// Pháp luật và Cuộc sống.- Số 35.- Ngày 30/8/2018 - Tr.15**

**Bị kết tội giết người, Tráng A Dơ, SN 1984, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã phải trả giá bằng bản án 20 năm tù. Vào trại giam Nam Hà cải tạo từ năm 2012 đến nay, Dơ chưa một lần được người thân tới thăm nuôi.**

#### **Cuộc cãi vã định mệnh**

Có lẽ do mặc cảm về tội danh của mình nên lúc mới gặp, Dơ còn ngần ngại, không muốn nói chuyện. Anh ta bảo rằng, từ ngày đi tù đến giờ chưa nhận được bất cứ tin tức gì của gia đình. Dơ chỉ biết được thông tin về các con ở thời điểm anh ta đang trong trại tạm giam, còn từ ngày về trại cải tạo thì bật tin nhà luôn.

Cũng như bao thanh niên trong bản, Dơ lấy vợ sớm và nhanh chóng trở thành ông bố của hai con. Nhà chỉ có làm ruộng, ngoài ra thì lên rừng hái măng, hái củi nên cuộc sống của gia đình Dơ cũng thanh bần như nhiều gia đình khác. Ở bản, Dơ có tiếng là hiền lành và yêu vợ nhất.

Theo lời anh ta thì hai người yêu nhau từ những lần đi rừng hái củi, biết nhau qua tiếng khèn lá, khèn môi, mãi rồi mới nên duyên vợ chồng vì nhà Dơ nghèo, không đủ tiền sính lễ.

“Nhà tôi không có bạc nén, nhiều trâu bò để nhà vợ khao bản nên chúng tôi bàn nhau làm vụ bắt vợ giả. Được đám trai làng giúp sức, cô ấy lại đồng thuận nên tôi đưa được cô ấy về nhà cúng gia tiên, thế là tôi có vợ mà chỉ mất một con lợn làm cỗ”, Dơ kể.

Hỏi lý do vì sao yêu vợ thế lại giết vợ, anh ta ngoảnh mặt đi, trầm ngâm. “Không nhớ thì tôi đỡ đau lòng. Cán bộ nhắc tôi lại thấy trước mắt mình có núi có rừng và có cả khẩu súng kíp khiến vợ tôi thiệt mạng”, Dơ nghẹn lời.

Theo lời Dơ thì buổi tối hôm đó, cách đây 6 năm, Dơ sang nhà anh trai uống rượu đến lúc ngà say thì trở về. Lúc này vợ Dơ cũng vừa nấu mèn mèn (bột ngô được đồ lên làm thức ăn thay cơm của người dân tộc Mông) xong.

Thấy Dơ có vẻ say, người vợ dìu chồng vào giường nằm nhưng Dơ bảo chưa say, muốn bàn với vợ một chuyện. Thấy chồng bảo thế, vợ Dơ liền cầm chai rượu ra rồi cả hai cùng uống.

Sau vài tuần rượu, Dơ bảo vợ mang khẩu súng kíp mà anh ta làm trước đó xuống xem đã ổn chưa. Chẳng là mẹ Dơ ốm liệt giường mấy năm nay, mà theo phong tục của người Mông thì khi trong gia đình có người chết, đến giờ cúng cơm con trai phải bắn súng kíp (mẹ 3 phát, bố 4 phát - PV) như một thông điệp mời tổ tiên về ăn cơm để đón người thân về bên đó. Khẩu súng kíp này Dơ mới hoàn thành được mấy bữa nhưng chưa đem ra bắn thử lần nào nên không biết đã đạt chưa.

Nghĩ chồng say rượu rồi, mang súng ra bắn thử bắn nhảm vào ai đó nên chị vợ không lấy. Thấy vậy, Dơ liền đứng lên với khẩu súng kíp đang treo trên cột, cầm xuống thử. Người vợ liền giăng lại....

“Tôi không nhớ giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mang máng nhớ rằng mình có đứng lên kéo khẩu súng và hình như có ai đó giăng lại. Rồi gạt tay, rồi giăng co,... đến khi có tiếng súng nổ tôi mới choàng tỉnh”, Dơ nhớ lại, nét mặt đầy đau khổ.

Dơ bảo tiếng súng làm anh ta tỉnh hẳn rượu và bày ra trước mắt là cảnh người vợ chết. Dơ bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Về trại giam Nam Hà cải tạo, Dơ đem theo nỗi lòng đau khổ của người chồng hết mực yêu vợ và những day dứt của một người cha với hai đứa con nhỏ.

### **Chỉ biết cố gắng cải tạo**

Nhắc đến tội lỗi khi xưa, Dơ bảo càng nghĩ càng thấy trách mình tại sao hôm đó lại uống say thế, rồi lại không nghe theo sự can ngăn của vợ.

“Trong này tôi không cần thêm thứ gì cả. Ở nhà còn thiếu thốn hơn nhiều. Người nhà không tới thăm, tôi chẳng buồn đâu mà chỉ lo ở nhà khó khăn quá, các con không được đi học. Từ ngày vào trại, tôi cũng được đi học, viết được cái chữ rồi, cũng viết được 2 lá thư nhờ cán bộ gửi về cho gia đình rồi đấy”, Dơ khoe.

Niềm an ủi của anh ta là mặc dù không được gia đình tới thăm nuôi nhưng mới đây Dơ đã nhận được thư của con trai. Con khỏe đã học đến lớp 5 và đang có ý định nghỉ học để ở nhà làm nương giúp bác.

“Đọc thư con, biết các con ở nhà vẫn khỏe mạnh, tôi mừng lắm. Ngày tôi bị bắt, thằng lớn mới 7 tuổi, con bé thì mới biết chạy. Giờ chúng nó đã biết đỡ đàn bác việc nhà, chăn trâu, hái củi”, Dơ kể.

Qua thư của con, Dơ biết các con được đi học là do có sự giúp đỡ của các chú bộ đội và các thầy cô giáo ở điểm trường mà hai con của Dơ được nuôi ăn. Nhưng hết cấp tiểu học rồi, muốn học tiếp thì gia đình phải tự lo. Anh ta kể rằng, cũng từ thư của con trai, Dơ biết mẹ mới mất được 2 năm nay. Nghĩ đến mẹ, đến người vợ xấu số và hai đứa con, Dơ lại càng ân hận. Anh ta bảo sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa và phải lấy đó làm bài học để sau này răn dạy con cái.

Gần 6 năm trôi qua, chừng ấy thời gian Dơ cải tạo trong tù và ngẫm nghĩ về lỗi lầm của mình. Dù chưa đến vòng giảm án song người đàn ông này vẫn không thôi hy vọng. Anh ta bảo sau này về nhà, sẽ đem nghề mây tre đan về dạy cho thanh niên trong bản biết cách đan lẵng, đan giỏ.

“Vùng cao quê tôi, cây mây, cây giang không thiếu, chỉ thiếu việc để làm thôi. Tôi sẽ cố học thêm nhiều mẫu giỏ, lẵng hoa để về truyền nghề cho dân làng. Có việc thì dân bản tôi sẽ không đi xách thuê ma túy nữa, sẽ không còn cảnh phụ nữ ở nhà chăm con, ngóng chồng nữa”, Dơ bảo.

**020. HỒNG MÂY/ Ngày trả giá của “bà trùm” ma túy 30 tuổi// Pháp luật Việt nam.- Số 220.- Ngày 08/8/2018 - Tr.10+11**

**Dự kiến hôm nay (8/8), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lò Thị Thương (SN 1988, ở khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được tại nơi ở của “bà trùm” 30 tuổi này hơn 8,8kg.**

Theo cáo trạng truy tố, Thương sinh ra và lớn lên ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Thương chỉ học đến lớp 9 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc gia đình. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, Thương kết hôn với người thanh niên tên Lò Văn Hòa. Năm 2009, Thương sinh con đầu lòng trong sự vui mừng của gia đình. Nếu những người phụ nữ khác khi có chồng con sẽ dành toàn bộ tâm huyết, sức lực để chăm lo, chăm sóc “tổ ấm nhỏ” của mình thì Thương như “con thiêu thân” lao vào đường dây “mua bán cái chết trắng” bởi cô lười lao động, bị lóa mắt trước lợi nhuận do ma túy đem lại.

Từ năm 19 tuổi, Thương đã có “quan hệ” với một số “trùm” ma túy nổi tiếng tại Điện Biên. Ít lâu sau, cô ta gia nhập đường dây vận chuyển ma túy thuê từ Điện Biên về Hà Nội. Khi đã hình thành được các mối quan hệ, Thương lập ra đường dây ma túy của riêng mình. Dù mới ngoài 20 tuổi nhưng Thương tỏ ra rất lọc lõi, sành sỏi, luôn ẩn mình trong lớp vỏ một người phụ nữ bình thường. Trong tất cả các cuộc mua bán ma túy, cô ta không bao giờ trực tiếp tham gia. Tất cả các khâu giao dịch, vận chuyển, Thương đều để đàn em của mình làm thay.

Ngay từ đầu, “bà trùm” đã đặt ra nguyên tắc nhận tiền trước, chuyển hàng sau. Thế nên, dù buôn bán ma túy nhiều năm song người phụ nữ này luôn qua mặt được lực lượng chức năng. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cũng chỉ là hàng vô chủ hoặc đối tác của cô ta bị bắt. Nhờ thủ đoạn này, Thương nhanh chóng giàu có, dưới trướng của người phụ nữ quê Điện Biên là những tay sai đắc lực, trong đó có Phạm Văn Hậu (34 tuổi, ở Đan Thượng, Hạ Hoà, Phú Thọ).

Theo cơ quan chức năng, Hậu là tay chơi khét tiếng và cũng là tội phạm “có số má”. Hậu không có nhà cố định mà chỉ ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn cùng những đối tượng nữ “đập đá” và quan hệ tập thể. Hậu còn là một trong những “nhà phân phối” ma túy cho Thương. Nhờ vào “số má” của mình cùng sự “sùng ái” của “bà trùm”, Hậu nhanh chóng trở thành “ông trùm” cùng điều hành đường dây mua bán ma túy xuyên tỉnh từ Điện Biên về Hà Nội.

Sau thời gian hoạt động bất chấp pháp luật, cuối cùng “bà trùm” đường dây ma túy “khủng” của Thương cũng “sa lưới”. Ngày 7/4/2018, Thương đi xe khách đến khu vực xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) gặp 1 người đàn ông không quen biết đặt mua 6 bánh heroin; 5 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp. Thương đã đưa cho người đàn ông này 850 triệu đồng. Đôi bên hẹn nhau sẽ giao hàng vào ngày 9/4/2018. Đến hẹn, Thương quay lại khu vực trên gặp người đàn ông này để nhận ma túy. Khi đi, “bà trùm” mang theo một gói ma túy đá, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp làm hàng mẫu. Số “hàng mẫu” trên sau đó được cất giấu trong căn hộ hạng sang của bà ta tại khu đô thị An Hưng.

Khoảng 3 ngày sau, Thương nhận được điện thoại của một người đàn ông hỏi mua 6 bánh heroin, 5kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp với giá 900 triệu đồng. Trước khi giao dịch, người đàn ông này muốn kiểm tra hàng mẫu. Nhận lời, ngay tối cùng ngày, Thương bắt taxi mang hàng mẫu tới cho khách hàng không quen biết kia kiểm tra. Khi đi đến phố Hoàng Văn Thái (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để gặp đối tác giấu mặt kia, Thương bị kiểm tra, thu giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của “bà trùm”, lực lượng chức năng thu giữ được hơn 2,1kg heroin, hơn 6,7kg methamphetamine. Tổng khối lượng chất ma túy thu giữ được của Lò Thị Thương là hơn 8,8kg.

Quá trình bị bắt giữ, Thương đang mang thai, đến ngày 1/5/2018 thì sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hiện bé gái đã được chồng Thương đón về gia đình nuôi dưỡng. Trước khi Thương bị bắt gần 4 tháng, tay sai đắc lực là Hậu đã sa lưới hôm 29/1/2018. Khi đó Hậu bắt taxi đi lấy bao tải của Thương gửi bên trong chứa 4kg ma túy đá, 2 bánh heroin.